
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๕๓ 

วันศุกรท่ี  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  หองประชมุ ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

ผูมาประชุม 
๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๓. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๔. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศพิชญามาตย ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.เปยมศักดิ์  เมนะเศวต ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๖. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
๗. นายศรัณยรักษ  ภัทรพงศ ผูทรงคณุวุฒ ิ กรรมการ 
๘. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
๙. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๐. นายปฏิคม  ทองจริง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 
๑๑. ผศ.วารินทร  สุภาภรณ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๒. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๓. รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย) เลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  (ติดภารกิจ /ไปราชการ) 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๔. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒ ิ  
๕. นพ.ววิัฒน  สุรพรสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ
๖. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ)  
๗. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร ผูแทนผูบริหาร  
๘. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย  
๙. รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ผูแทนคณาจารย  

  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๒

ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ไวกณูฑ  ทองอราม รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. รศ.ดร.นงนุช  วงษสุวรรณ รองอธิการบดีฝายกิจการพเิศษ 
๕. ดร.ปรียนันท  สิทธิจินดาร ผูชวยอธิการบดี 
๖. นายปราโมช รวมสุข คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๗. รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
๘. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๙. ผศ.วิโรจน  อ่ิมเอิบ รักษาการคณบดีคณะอัญมณีศาสตรและประยุกตศิลป 

๑๐. วาที่ ร.ต.ผศ.ดร.คมพล  สุวรรณกูฎ ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
๑๑. รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 
๑๒. รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
๑๓. ผศ.จิตติมา  สิงหธรรม รักษาการผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
๑๔. น.ส.อรสา  ออนถาวร รักษาการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
๑๕. นายประสาน  โชคชวยพัฒนากิจ (แทน) คณบดีคณะวทิยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖. ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น (แทน) คณบดคีณะครุศาสตร 
๑๗. นางบุษบง  กีรติวศิน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๑๘. น.ส.วรรณี  คํารัตน พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๑๙. นายปยะพงษ  ดังชัยภมู ิ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
๒๐. น.ส.ศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๑. น.ส.เบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 
๒๒. นางธนพร  หบีโอสถ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลยั 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 ผศ.อุรพงศ คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   เรียนเชิญ ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   เปนประธานการประชุม   เนื่องจาก ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  
ติดภารกิจไมสามารถเขารวมการประชุมครั้งนี้   โดย ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ประธานกรรมการกลาวเปดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓  และ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังตอไปนี้ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๓

วาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหประชมุทราบ 

 ๑.๑ ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี  ประธานกรรมการ  แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) นายกสภามหาวิทยาลัยมีภารกิจท่ีประเทศเวียดนาม 
   ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  มีภารกิจที่ประเทศเวียดนาม      
จึงไมสามารถเขารวมการประชุมครั้งนี้ได 

  ๒) ยกยองและชื่นชมในมารยาทที่งดงามของ รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร 
  ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ช่ืนชมในมารยาทที่งดงามของ  
รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร  ที่ของดใชสิทธิตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย เงินเพิ่มพิเศษสําหรับคณาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงสมควรเสนอให  
รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  ไดรับการยกยองและไดรับสิทธิตามระเบียบของมหาวิทยาลัยดังกลาวดวยเชนกัน 

 ๓) เชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป ๒๕๕๓ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๓           
เรื่อง “อุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู”  ระหวางวันที่  ๑๓ - ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๕๓       
ณ  บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลลาดพราว  กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงสามารถลงทะเบียน         
ทางเว็บไซต http://thaicyberu.go.th/chec/register.asp ไดถึงวันอังคารที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๓         
โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ ศ. (พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธี  ประธานกรรมการ   อนุญาตให รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  
อธิการบดี  แจงเรื่องใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

  ๑) แนะนํา รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ  รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  กลาวแนะนํา รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ  
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๔

วาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓ 
 ผศ .อุรพงศ   คันธวัลย   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย   นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓          
(เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๓  โดยมีการแกไขวาระท่ี ๔.๑๐   
ดังนี้ คือ ใหเพิ่มขอความบรรทัดท่ี ๒๘ เปน “เห็นชอบใหเปนการประชุมเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เปนการประชุมลับ” 

วาระท่ี  ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

 ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุปผลการดําเนินงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑๙ เร่ือง  ดําเนินการเสร็จ ๔ เร่ืองและอยูระหวางดําเนินการ ๑๕ เร่ือง 
(เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ สรุปผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอผลการประเมินตนเองสําหรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม) 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดทําการประเมิน 
ความคิดเห็นตอกระบวนการประชุม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาระบบและกลไกการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เมื่อคราวประชุม         
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓  วันศุกรที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จากผูเขาประชุมทั้งสิ้น ๑๕ คน 
มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน ๑๓ คน 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นตอกระบวนการประชุมโดยรวมในระดับมาก 
( X  = ๒.๘๗) และมีระดับความคิดเห็นตอระบบการประชุมในระดับมากทุกระบบ  เรียงตามลาํดบั ไดแก 
ระบบกอนการประชุมและระบบหลังการประชุม ( X  = ๒.๙๒) และระบบระหวางการประชมุ  (X  = ๒.๗๘) 
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเรียงอันดับตามประเด็นตาง ๆ  ใน ๓ อันดับแรก พบวา 
อันดับ ๑ คือ ขอ ๒ วาระการประชุมไดผานการกลั่นกรองตามลําดับขั้นกอนการประชุม ( X  = ๓.๔๖)  
อันดับ ๒ คือ ขอ ๙ มีการจัดวาระตรงกับอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ( X  = ๓.๓๑)  และอันดับ 
๓ คือ ขอ ๑๒ มีรายงานผลการติดตามในครั้งที่ผานมา ( X  = ๓.๒๕) 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๕

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความคิดเห็นในประเด็นตาง  ๆ ในอันดับทายสุด                  
๓ ประเด็น คือ อันดับ ๑๐ ไดแก ขอ ๔ การสงเอกสารลวงหนากอนการประชุมอยางนอย ๗ วัน                       
ขอ ๖ เอกสารมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  และขอ ๑๐ ระยะเวลาการประชุมเปนไปตามกําหนด  (X  = ๒.๕๔) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองสําหรับกรรมการ   
สภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๓ แผนธุรกิจโครงการกอสรางหอพักนักศึกษา [ม.๑๘ (๑๗)] 
  ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  นําเสนอ แผนธุรกิจ
โครงการกอสรางหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม) 
  แนวโนมการเพิ่มจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปตอๆ ไป อาจมีมากขึ้น เห็นได
จากจํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒  มีจํานวน ๑,๑๖๒ คน ในปการศึกษา ๒๕๕๓ 
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ เพิ่มเปน ๒,๔๔๗ คน  ในขณะที่หอพักนักศึกษาในปจจุบันมีเฉพาะสําหรับนักศึกษาหญิง  
รองรับนักศึกษาไดเพียง ๔๐๒ คน  มหาวิทยาลัย   จึงเห็นควรใหสรางหอพักนักศึกษาจํานวน  ๒ อาคาร 
ซ่ึงสามารถรับนักศึกษาไดอาคารละ ๓๐๔ คน โดยใชงบประมาณลงทุนจากการขอสินเชื่อธนาคาร        
ในจํานวนเงิน ๙๕ ลานบาท 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ไดมีมติ
อนุมัติในหลักการ โดยใหจัดทํารายละเอียด ๑. แผนการชําระเงิน ๒. แผนผังอาคารและ ๓. แผนรายได   
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
  มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งฯ ที่ ๑๙๓๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแผนธุรกิจโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย         
โดยมีหนาที่พิจารณาการบริหารความเสี่ยงและวิเคราะหความเปนไปไดในการชําระคืนเงินกูจาก
ธนาคารพาณิชย  ทั้งนี้ เพื่อใหโครงการกอสรางหอพักนักศึกษาดําเนินไป ดวยความเรียบรอยและเปนไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนธรุกจิ
โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาฉบับปรับปรุงตามมติของสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓              
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. เหตุใดรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง 
๒. การเก็บคาเชาเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท ทุกปมีการนําอัตราเงินเฟอมาพิจารณาหรือไม 
๓. มีการพิจารณาเปรียบเทียบราคากับหอพักนอกมหาวิทยาลัยหรือไม 
๔. คาเชา ๖๐๐ บาท กับ ๑,๒๐๐ บาทตอเดือน มีความแตกตางกันอยางไร 
๕. ควรมีมืออาชีพในการบริหารหอพัก 
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๖. เมื่อผูบริหารครบวาระใครจะรับผิดชอบโครงการ 
๗. ควรปฏิวัติการบริหารจัดการ 
๘. ควรมีแผนการบริหารงานอยางชัดเจน 
๙. การยืมเงินตองมีรายละเอียดเอกสารใหชัดเจน 
๑๐. ตองมีการดําเนินการถูกตองตามระเบียบอยางชัดเจน 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนธุรกิจโครงการกอสรางหอพัก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการ  โดยใหจัดทํารายละเอียดอยางชัดเจน  และนําเสนอ 
เพื่อทราบในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๓.๔ แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ม.๑๘ (๓)] 
  รศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร นําเสนอ
แผนธุรกิจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เอกสารประกอบการประชุม) 
  เนื่องจากคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ไดรับอนุมัติแผนธุรกิจของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวนเงิน ๑๕,๗๓๒,๐๐๐ บาท  กําหนด
ระยะเวลาคืนทุน ๕ ป  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ 
๒  เมษายน  ๒๕๕๓   แตวิธีการนําเงินตามมติดังกลาวมาใชนั้นยังไมชัดเจน   คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตรจึงทําเรื่องเพื่อขอคําแนะนําและประชุมกับคณะกรรมการฝายกฎหมาย
ของมหาวิยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ซ่ึงมีมติวาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตรไมจําเปน ตองทําสัญญายืมเงินที่ไดรับการอนุมัติ  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติแผนธุรกิจดังกลาวแลว ซ่ึงเปนไปตามความในขอ ๑๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
วาดวย เงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ซ่ึงระบุไววา “กรณีมีเหตุผลและความจําเปนสวนราชการ
อาจเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายระหวางปเพิ่มเติมได  โดยเสนอตอคณะกรรมการบริหารและให      
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ”  และอธิการบดีมีอํานาจที่จะอนุมัติใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
เบิกจายเงินได  ซ่ึงระบุไววา “อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหสวนราชการเบิกจายเงินหรือกอหนี้ผูกพัน
ภายในวงเงินงบประมาณรายจายประจําป” 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. เปนงบลงทุนเพื่อการจัดการศึกษาไมตองยืม 
๒. ควรยึดระบบการบริหารเดียวกัน เชนเดียวกับกรณีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๓. ตองเปดโอกาสใหทุกคณะ 
๔. ควรมีการจัดสรรรงบกลางป 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตรมีงบการลงทุนสูงเพื่อซ้ือครุภัณฑ 
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๖. งบกลางปใหตั้งเปนงบอุดหนุน 
๗. การตั้งงบประมาณตองมีแผน วินัยการใชเงินคงคลัง 
๘. การจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับธุรกิจตองมีรายไดกลับคืนในระยะเวลาที่กําหนด 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบวิธีการใชเงินของแผนธุรกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหดําเนินการตามแผนธุรกิจ  โดยทําแผนการใชงบประมาณ 
๑๕ ลานบาท  จําแนกตามหมวดเงินตาง ๆ  พรอมระบุเงื่อนไขการใชงบประมาณ  แลวนําเสนอใหท่ีประชุมทราบ   
ในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๓.๕ แผนธุรกิจแปลงยางพาราแกงหางแมว [ม.๑๘ (๑๗)] 
  นายปราโมช  รวมสุข  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  นําเสนอการดําเนินงาน           
แผนธุรกิจแปลงยางพาราแกงหางแมว จากผลการปฏิบัติงานของแปลงศูนยศึกษาวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรแกงหางแมว ประจําป ๒๕๕๓ (เอกสารแยกเลม) 
  ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในคราวประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒                
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ไดมีมติอนุมัติใหกูเงินจากมหาวิทยาลัย จํานวน ๓ ลานบาท  เพื่อใช    
ในการบริหารจัดการแผนธุรกิจแปลงยางพาราแกงหางแมว ระยะเวลา ๗ ป  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จึงนําเสนอรายงานการดําเนินงานประจําป ๒๕๕๓ เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการดําเนินงาน
ของแผนธุรกิจแปลงยางพาราแกงหางแมว 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของศูนยศึกษาวิจัย
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแกงหางแมว ประจําป ๒๕๕๓ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๖ การดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร [ม.๑๖ (๓)] 

  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการดํารงตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ตามหนังสือจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูแทนคณาจารย ไดมีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย เ ร่ืองขอใหมีการแตงตั้งกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี  มีการวางเวนมานานสงผลถึงการพิจารณากําหนดนโยบายตางๆ             
และขอบังคับตางๆ  ซ่ึงเปนผลกระทบโดยตรงตอคณาจารยหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ นั้น   
  เนื่องจากมีปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ กรณี “ผูดํารงตําแหนงบริหาร” หมายความ
รวมถึง ผูบริหารหนวยงานภายในที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นที่เรียกวาคณบดีหรือผูอํานวยการดวยหรือไม   
ซ่ึงกรณีดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการใหไดขอสรุป โดยที่การประชุมสภามหาวิทยาลัย                 
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ในการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ไดมีมติที่ประชุมใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการใน ๒ ประเด็น  โดยที่ผลดําเนินการตามมติสภามมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ประเด็น มีดังนี้ 
  ประเด็นที่ ๑  เห็นชอบใหนําเรื่องการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก    
ผูดํารงตําแหนงบริหาร  หารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง 
  ผลดําเนินการ  มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือหารือไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ไดรับหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๑๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓  แจงวา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวโดยรับฟงคําชี้แจงจากผูแทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  ปรากฏขอเท็จจริงวา 
ไดมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล  โดยมีประเด็นแหงคดีเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปญหาตามขอหารือ   
และโดยที่ขอ ๙ (๑) แหงระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา วาดวย การรับปรึกษาใหความเห็นทางกฎหมาย
ของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดวากรรมการกฤษฎีกาจะไมพิจารณาใหความเห็นทางกฎหมาย
ในเรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล  ดังนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไมอาจรับเรื่องที่ขอหารือ   
มาไวพิจารณาใหความเห็นได 
  ประเด็นที่ ๒  มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
  ผลดําเนินการ  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแกไขขอบังคับโดยผานการพิจารณา
กล่ันกรองจากคณะกรรมการกฎหมายในการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกรที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓  
และอยูระหวางการดําเนินการนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 

รายละเอียดของการดํารงตาํแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงคณบด ี

ผูดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร มีวาระ ๓ ป 

คณะที่ ๑ (๓ ป) 
(เริ่ม ๑๔ พ.ค. ๔๘  ถึง๑๓ พ.ค. ๕๑) 

คณะที่ ๒ (๓ ป) 
(เริ่ม ๒๓ พ.ค. ๕๑ ถึง ๒๒ พ.ค. ๕๔) 

ผูดํารงตําแหนงคณบดี 
มีวาระ ๔ ป 

เริ่มวันที่ ๙ เม.ย. ๔๘ 
ถึงวันที่ ๘ เม.ย. ๕๒ 

เริ่มวาระ ครบวาระ เริ่มวาระ พนจากวาระ เหลือวาระ 

หมายเหตุ 

ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีด์ิ ๑๔ พ.ค. ๔๘ ๑๓ พ.ค. ๕๑ ๒๓ พ.ค. ๕๑ ๘ เม.ย. ๕๒ ๒๒ พ.ค. ๕๔ 

นายนนธวัช  ผลวัฒนา ๑๔ พ.ค. ๔๘ ๑๓ พ.ค. ๕๑ ๒๓ พ.ค. ๕๑ ๘ เม.ย. ๕๒ ๒๒ พ.ค. ๕๔ 

เน่ืองจากครบวาระ 
ในตําแหนงคณบดี 

เม่ือวันที่ ๘ เม.ย. ๕๒ 
ทําใหพนวาระกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย 

 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  และใหรอผลการพิจารณาจากศาลปกครอง 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๙

วาระท่ี  ๔ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 ๔.๑ แนวปฏิบัติของการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณีการประชุมลับ  [ม.๑๘ (๑๗)] 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอแนวปฏิบัติของการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณี การประชุมลับ (เอกสารประกอบการประชุม) 
 มติท่ีประชุม เห็นควรใหถอนวาระนี้  และใหปฏิบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ๔.๒ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๔)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี  นําเสนอการทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์แดพระบรมวงศานุวงศ  และเสนอใหปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกบุคคลทั่วไป  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารแยกเลม) 
  ดวยคณะกรรมการเลือกสรรการใหปริญญากิตติมศักดิ์ไดประชุมพิจารณาผูสมควรไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยผานการพิจารณาของ สภาวิชาการเมื่อคราวประชุม       
คร้ังที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
  ๑. ทูลเกลาถวายปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๙ แหงพระบรมราชวงศจักรีวงศ   
  ๒. ทูลเกลาถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  แด สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี   
  ๓. ใหปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก นายจักรเพชร  จิตงามสุจริต 
   เนื่องจากการพิจารณาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก นายจักรเพชร  
จิตงามสุจริต โดยอาศัยอํานาจตามขอ ๖ (๕) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย          
ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙  “การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ใหกระทําเปนการลับ  ทั้งนี้ผูที่จะไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ จะตองไดรับความเห็นชอบ             
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการที่มาประชุม”  
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  เนื่องในป พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนปที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพครบ ๗๗ พรรษา   ควรมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
แดพระบรมวงศานุวงศ  และใหปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกบุคคลทั่วไป ประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 
 มติท่ีประชุม อนุมัติทูลเกลาถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 

๑. ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  แด  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๐

๒. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

๓. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต 
แด  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  และเห็นชอบใหการพิจารณาปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แกบุคคลท่ัวไป เปนการประชุม
เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนการประชุมลับ 

 ๔.๓ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต [ม.๑๘ (๗)] 
  ดร.เยาวเรศ  ใจเย็น ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร  นําเสนอการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  จํานวน  ๓  สาขาวิชา (เอกสารประกอบการประชุม)   
  คณะครุศาสตรขอปรับปรุงแกไขรายวิชาในกลุมวิชาชีพครูของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จํานวน ๓ สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ และสาขาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาตามที่กําหนดในขอบังคับคุรุสภาวาดวย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๓ สาขาวิชา  ไดแก 

๑. สาขาวิชาภาษาไทย (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. สาขาวิชาวิทยาศาสตร (๕ ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  

 ๔.๔ ขออนุมัติจบการศึกษา กรณีนางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ [ม.๑๘ (๑๕)] 
  รศ .บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี   นําเสนอการขออนุมัติจบการศึกษา กรณี                           
นางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  (เอกสารประกอบการประชุม) 
  นางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ภาคพิเศษ รุน ๒๘              
หมู ๒  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ไดเรียนครบหลักสูตรเมื่อ                    
ภาคการศึกษาที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๒  แตไมไดทําเรื่องขอจบการศึกษาตามกําหนดเวลาโดยไดทํา
เร่ืองขอจบการศึกษาเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซ่ึงในกําหนดวันดังกลาว นางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ  
ไดพนสภาพจากการเปนนักศึกษาแลว 
  ทั้งนี้  นางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ  ไดมีหนังสือขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
จบการศึกษาใหดวย  จากความไดตั้งใจเรียนมาจนครบหลักสูตรแมตองเรียนซ้ําถึงหลายครั้ง               
เพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปประกอบอาชีพตอไป  และขอยอมรับผิดที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง                  



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๑

โดยมิไดทําเรื่องขอจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เนื่องจากไดเคยทําเรื่อง         
ขอจบการศึกษาเมื่อป ๒๕๕๑  แตปรากฏวาผลการสอบไมผานวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยได     
ลงเรียนอีกหลายคร้ังและไดสอบผานในการลงเรียนครั้งที่ ๕  ซ่ึงจากการลงเรียนหลายครั้งทําใหเกิด
ความไมมั่นใจวาจะสอบผานหรือไมผาน  จึงไมไดติดตามผลการเรียนจนเวลาลวงเลยถึงกําหนด            
พนสภาพการเปนนักศึกษา  และเขาใจวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะทําเรื่องขอจบการศึกษาเมื่อใดก็ได                    
โดยไมทราบวาการทําเรื่องขอจบการศึกษาตองทําภายในภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  ใหเก็บคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให นางสาวรุงรัตน  บุญรอดรักษ             
จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ กําหนดแนวปฏิบัติของ 
การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาจากพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 มติท่ีประชุม อนุมัติให นางสาวรุงรตัน  บุญรอดรักษ จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  โดยใหชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๔.๕ ขอลาออกจากกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข [ม.๑๘ (๑๓)] 
 ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ขออนุญาตนําเรื่องขอลาออกจาก
กรรมการของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ไปเสนอในวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอใหที่ประชุมทราบ 
 มติท่ีประชุม  เห็นควรใหนําเสนอในวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๔.๖ แตงตั้งกรรมการสภาวชิาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  [ม.๑๘ (๒)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการ 
ประเภทผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทนตําแหนงที่วางลง         
(เอกสารประกอบการประชุม) 
  ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ประเภทผูบริหารหรือคณาจารยประจํา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗  ผลปรากฏผูไดรับการสรรหาไดแก             
รศ.พรทิพา  นิโรจน  แทนตําแหนงที่วางลงของ ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  ซ่ึงไดลาออกจากตําแหนง
กรรมการสภาวิชาการประเภทผูบริหารหรือคณาจารยประจํา 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ การแตงตั้งให รศ.พรทิพา นิโรจน  
ดํารงตําแหนงกรรมการสภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๒

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ และแตงตั้งให รศ.พรทิพา  นิโรจน  ดํารงตําแหนงกรรมการ          
สภาวิชาการจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตั้งแตวันท่ี                     
๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ๔.๗ แตงตัง้กรรมการประจาํคณะวทิยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ม.๑๘ (๒)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแตงตั้งกรรมการประจําคณะวิทยาการ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนตําแหนงที่วางลง  (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ดวย นายคัมภีร  ธีระเวช  กรรมการผูแทนฝายบริหารของคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ณ สถาบันเอเชีย  
ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  จึงมีผลทําใหตําแหนงกรรมการผูแทนฝายบริหารประจําคณะวางลง
ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารงานภายในของคณะเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒  คณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอ
เปลี่ยนแปลงกรรมการจาก  นายคัมภีร  ธีระเวช  เปน  นายวิสันต  พูนชัย  แทนในตําแหนงกรรมการ
ผูแทนฝายบริหาร และขอนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการแตงตั้งให นายวิสันต  พูนชัย  
ดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  และแตงตั้งให นายวิสันต  พูนชัย  ดํารงตําแหนงกรรมการ
ประจําคณะวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ๔.๘ โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
รําไพพรรณี ปงบประมาณ ๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๑๓)] 
  ศ .ดร .ธรรมศักดิ์   พงศพิชญามาตย   ประธานกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ                      
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ   นําเสนอโครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน            
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปงบประมาณ ๒๕๕๓ (เอกสารประกอบการประชุม) 
  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี พ.ศ. ๒๕๔๙  
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงดําเนินการจัดทําโครงการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ ๒๕๕๓  และหลักเกณฑและ
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๓  เพื่อใชในการดําเนินการและ
รายงานผลติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  ซ่ึงจําเปนตอง
ไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  เพื่อใชเปนหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๓

  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ปงบประมาณ ๒๕๕๓  และหลักเกณฑและวิธีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๓   
 มติท่ีประชุม เ ห็นชอบโครงการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน                     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ปงบประมาณ ๒๕๕๓  และหลักเกณฑและวิธีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปงบประมาณ ๒๕๕๓   

 ๔.๙ (ราง) นโยบายการใชงบคงคลัง [ม.๑๘ (๑๕)] 
  รศ .บัญญัติ   สุขศรีงาม   อธิการบดี   นําเสนอ  (ราง)  นโยบายการใชงบคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๓ วันที่  ๓ กันยายน ๒๕๕๓  
ไดมีมติเห็นชอบใหฝายบริหารดําเนินการรางจัดทํานโยบายการใชงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี นั้น บัดนี้ (ราง) นโยบายดังกลาวไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  
มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อใชเปนนโยบายสําหรับการบริหารจัดการ
งบคงคลังตอไป 
 ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

๑. ควรเพิ่มนโยบายการใหมหาวิทยาลัยตองมีการติดตาม ตรวจสอบ ตามแผนงาน
อยางตอเนื่องและสอดคลองกับการดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ 

๒. ควรนํากลับไปพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดและนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ (ราง) นโยบายการใชงบคงคลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 มติท่ีประชุม เ ห็นควรใหนํ าไปพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียด  แลวนํา เสนอ             
ในการประชุมคร้ังตอไป 

 ๔.๑๐ ขออนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค            
[ม.๑๘ (๑๑)] 
  ผศ .ไวกูณฑ   ทองอราม   รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอการขออนุมัติ
งบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและอเนกประสงคจากงบประมาณรายจาย 
จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการโครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค นั้น   
พบวา ยังมีงานเพิ่มเติมของโครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค   ซ่ึงจําเปนจะตอง



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๔

ดําเนินการเพื่อใหอาคารดังกลาวแลวเสร็จสมบูรณและพรอมสําหรับการเปดใชงานของมหาวิทยาลัย 
โดยงบประมาณที่จะขอเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗  บาท 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณงานเพิ่มเติมโครงการ
กอสรางอาคารเรียนรวมและอเนกประสงคจากงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย           
เปนจํานวนเงิน ๑๑,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท 
  มติท่ีประชุม อนุมัติใหใชงบคงคลัง   จํานวนเงิน  ๑๑ ,๑๔๐,๔๖๐.๕๗ บาท    
(สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่รอยหกสิบบาทหาสิบเจ็ดสตางค)  สําหรับงานเพิ่มเติมโครงการกอสราง
อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค  

 ๔.๑๑ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... [ม.๑๘ (๒)] 
  รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
รําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... 
(เอกสารประกอบการประชุม) 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... 
  มติท่ีประชุม เห็นควรใหถอนวาระนี้  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  เนื่องจากมีการพิจารณาปรับปรุง
แกไขขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของหลายฉบับ 

 ๔.๑๒ ขอใหอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการขอทักทวงให
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎหมาย ของ นายจรัส  วีสุวรรณ  คณบดีคณะนิติศาสตร                
(เอกสารประกอบการประชุม) 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบ 
  มติท่ีประชุม เห็นควรใหนําเสนอคณะกรรมการฝายกฎหมายพิจารณา  แลวนําเสนอ 
ท่ีประชุมคร้ังตอไป 

 ๔.๑๓ ขอใหพิจารณาดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายและถอดถอนอธิการบดี [ม.๑๘ (๘)] 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการขอใหพิจารณาดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายและถอดถอนอธิการบดี ของ นายสุพล  อิงประสาร (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาและรับทราบ 



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๓)  หนา ๑๕

  มติท่ีประชุม เห็นควรใหนําเสนอคณะกรรมการฝายกฎหมายพิจารณา  แลวนําเสนอ
ท่ีประชุมคร้ังตอไป 

 ๔.๑๔ อุทธรณคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ท่ี ๘๓๖/๒๕๕๓ [ม.๑๘ (๑๓)] 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการอุทธรณคําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๘๓๖/๒๕๕๓ (เอกสารประกอบการประชุม) 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาการอุทธรณคําสั่งของมหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม เห็นควรใหถอนวาระนี้  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
สภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๓ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  เนื่องจากอธิการบดียังไมไดชี้แจงขอมูล 

วาระท่ี  ๕ เร่ืองเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๔ 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวันเวลาและสถานที่ 
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔  
เวลา ๑๒.๐๐ น.  ณ หองประชุม ๓๕๔๑๒ ช้ัน ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๕.๒ ขอลาออกจากกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข [ม.๑๘ (๑๓)] 
  ผศ.อุรพงศ  คันธวัลย  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอการขอลาออกจาก
กรรมการของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (เอกสารประกอบการประชุม) 
  ดวย ผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ  กรรมการผูแทนขาราชการ ของ คณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข (ก.อ.ร.)  ซ่ึงดํารงตําแหนงแทน ผศ.ณรงค  โพธ์ิสามตน  ตั้งแตวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓  
โดย ผศ.ดร.โอภาศ  อินทรวงษ  ไดมีหนังสือขออนุญาตลาออกจากกรรมการของคณะกรรมการอุทธรณ
และรองทุกข  ตั้งแตวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เปนตนไป   
 ประเด็นเสนอ เพื่อใหที่ประชุมรับทราบ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 


